

Số: 603 /QĐ-SNN

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022**

**GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định 47/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 ngày 4 tháng 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 (Kèm Kế hoạch số 154/KH-TTr ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và danh mục các Đoàn thanh tra năm 2022.

Giao Chánh Thanh tra Sở căn cứ kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, thành lập các Đoàn thanh tra và chịu trách nhiệm với các ngành có liên quan tổ chức triển khai theo quy định của pháp luật; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Giám đốc Sở, Thanh tra Tỉnh, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như điều 3;
- Thanh tra Tỉnh;
- Thanh tra Bộ NN và PTNT;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP, TTr.



*[Signature]*  
**Nguyễn Phước Thiện**

## DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA TRONG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 603 /QĐ-SNN ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Sở NN và PTNT)

Thứ tự	Đối tượng thanh tra	Nội dung thanh tra	Thời hạn thanh tra	Phạm vi thanh tra	Thời gian tiến hành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
<b>I Thanh tra hành chính</b>								
1	Chi cục Thủy lợi	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; trách nhiệm của Thủ trưởng đơn trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý	30 ngày	Năm 2021 đến thời điểm thanh tra	Quý II	Thanh tra Sở	Phòng KH-TC, Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ Sở	
2	Chi cục Kiểm lâm	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; trách nhiệm của Thủ trưởng đơn trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý	30 ngày	Năm 2021 đến thời điểm thanh tra	Quý III	Thanh tra Sở	Phòng KH-TC, Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ Sở	
<b>II Thanh tra chuyên ngành</b>								
1	Cửa hàng, đại lý, công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh VTNN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (02 đoàn)	Thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng; thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; thuốc thú y thủy sản, hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản	30 ngày	Tại thời điểm thanh tra	Quý II, III,	Thanh tra Sở	Chi cục TT và Bảo vệ thực và các cơ quan hữu quan khi cần thiết	



2	Doanh nghiệp, công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh VTNN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (01 đoàn)	Thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng; thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; thuốc thú y thủy sản; hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp	30 ngày	Tại thời điểm thanh tra	Quý III	Thanh tra Sở	Chi cục TT và Bảo vệ thực và các cơ quan hữu quan khi cần thiết
3	Cửa hàng, đại lý, công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (01 đoàn thanh tra chuyên đề)	Thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh phân bón đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn Tỉnh	30 ngày	Tại thời điểm thanh tra	Quý IV	Thanh tra Sở	Chi cục TT và Bảo vệ thực và các cơ quan hữu quan khi cần thiết
4	Lĩnh vực Thủy sản (02 đoàn)	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, về điều kiện nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh giống thủy sản và lồng bè	30 ngày	Tại thời điểm thanh tra	Quý III, IV	Thanh tra Sở	Các cơ quan hữu quan khi cần thiết
5	Cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, bảo quản sản phẩm nông lâm thủy sản (03 đoàn)	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần 2022; tháng hành động ATTP và dịp Tết Trung thu)	30 ngày	Tại thời điểm thanh tra	Quý I, II, III,	Thanh tra Sở	Các cơ quan hữu quan khi cần thiết



Số: 154 /KH-TTr

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 10 năm 2021

## KẾ HOẠCH Công tác thanh tra năm 2022

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tư số 01/2014/TT-TTCT ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND, ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-SNN ngày 20/6/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT;

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 như sau:

### I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

Công tác thanh tra hướng vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định của Nhà nước về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, phân bón, giống cây trồng; thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc thú y thủy sản, hóa chất, chế phẩm sinh học; chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản; an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung



những quy phạm pháp luật, những quy định trong lĩnh vực chuyên ngành còn bất cập, thiếu tính khả thi trong thực tiễn.

## **2. Yêu cầu**

Bám sát mục tiêu nhiệm vụ của ngành, theo chương trình định hướng của Thanh tra Tỉnh, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ đạo của Giám đốc Sở.

Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Hoạt động Thanh tra phải tuân thủ pháp luật về thanh tra, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Thực hiện trình tự thủ tục, thiết lập hồ sơ thanh tra, xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính; đạo đức, tác phong công vụ; phong cách giao tiếp, ứng xử trong quá trình thực thi công vụ.

## **II. NỘI DUNG**

### **1. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị**

Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đúng pháp luật về công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định thuộc phạm vi quản lý của ngành.

#### **2. Thanh tra hành chính (02 đoàn)**

*2.1. Chi cục Thủy lợi.*

*2.2. Chi cục Kiểm lâm.*

Nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý.

#### **3. Thanh tra chuyên ngành (09 đoàn)**

*3.1. Lĩnh vực Thủy sản (02 đoàn):*

Nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, về điều kiện nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.

*3.2. Lĩnh vực Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; phân bón; giống cây trồng; Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (02 đoàn).*

Nội dung: Thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng; thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; thuốc thú y thủy sản, hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

*3.3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp: 03 đoàn*

Nội dung: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần 2022; tháng hành động ATTP và dịp Tết Trung thu.

*3.4. Thanh tra Công ty, Doanh nghiệp: 01 đoàn.*

Nội dung: Thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng; thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; thuốc thú y thủy sản; hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

*3.5. Thanh tra chuyên đề: 01 đoàn*

Nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh phân bón đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn Tỉnh.

#### **4. Thanh tra đột xuất:**

Thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm, đơn thư khiếu nại, tố cáo và ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở và tham gia các đoàn thanh tra do Thanh tra Bộ, Thanh tra Tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành do Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh thành lập (khi có yêu cầu).



### **III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Tổng kinh phí thực hiện: **842.339.00 đồng** (Tám trăm bốn mươi hai triệu ba trăm ba mươi chín ngàn đồng). (Bảng tổng hợp kèm theo).

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Căn cứ vào kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt, Chánh thanh tra Sở ban hành quyết định thanh tra, phê duyệt kế hoạch thanh tra và giám sát hoạt động đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.

2. Trưởng đoàn thanh tra triển khai, tổ chức thực hiện đúng theo nội dung quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

3. Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế các huyện, thành phố và các cơ quan hữu quan có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ (khi cần thiết).

4. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

5. Theo dõi, tổng hợp số liệu, kết quả thanh tra, báo cáo định kỳ, đột xuất cho lãnh đạo Sở, Thanh tra Tỉnh, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, kịp thời đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo Giám đốc Sở, Thanh tra Tỉnh, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tham vấn ý kiến các cơ quan hữu quan để có hướng xử lý kịp thời, đúng quy định.

Trên đây là kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra Tỉnh;
- GD, các PGD Sở;
- Lưu: TTr.

**CHÁNH THANH TRA**



**Huỳnh Trung Phụng**